

TỈNH ỦY LAI CHÂU
BAN DÂN VẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lai Châu, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Số 89-CV/BDVTU

về đề nghị tăng cường viết tin, bài
đăng trên Bản tin Dân vận Lai Châu

Chuyên TC-TC
Đang làm WEB
Đề nghị báo chí
trả lại

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ T. LAI CHÂU
Số: 130
Ngày: 03/8/2021
Chuyên: Đ/C. Tang

**Kính gửi: - Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy.**

Thực hiện Thông báo kết luận số 101-TB/VPTU, ngày 24/01/2014 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 24/01/2014, trong những năm qua Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát hành Bản tin Dân vận Lai Châu hàng quý góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận trong tình hình mới. Bản tin Dân vận Lai Châu có chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tra cứu thông tin tại các chuyên mục: Đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống; Phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trao đổi nghiệp vụ công tác dân vận; Những kiến nghị của Nhân dân; Tin hoạt động công tác dân vận và cơ sở; Văn hóa, văn nghệ. Nội dung thông tin: Phổ biến các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tình hình Nhân dân và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc; hoạt động trọng tâm của hệ thống chính trị về công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng trong tỉnh; công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua "Dân vận khéo"; công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị; hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận.

Để đảm bảo Bản tin Dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, phong phú về nội dung, Ban Dân vận Tỉnh ủy trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tham gia viết và cung cấp tin, bài, ảnh, tư liệu cho Bản tin Dân vận Lai Châu. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chủ yếu của tin, bài phản ánh hoạt động về công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh và các vấn đề có liên quan theo các chuyên mục của Bản tin. Để đảm bảo tính xác thực của nội dung thông tin Ban Biên tập đề

ngệ cộng tác viên chỉ gửi tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình công tác. Chế độ nhuận bút thực hiện theo Quyết định số 54-QĐ/BDVTU, ngày 03/3/2014 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “ban hành quy định về hoạt động và chế độ tài chính Bản tin Dân vận Lai Châu”.

2. Đề nghị Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc, Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy quan tâm phổ biến đến phóng viên, cán bộ, công chức, viên chức quan tâm viết, gửi tin bài đến Bản tin Dân vận Lai Châu. Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy thông tin đến các cơ quan liên quan và cơ sở xã, phường, thị trấn về việc viết tin, bài gửi Bản tin Dân vận Lai Châu.

3. Các tin, bài, ảnh của cộng tác viên đề nghị gửi qua địa chỉ email: ***Bantindanvanlaichau@gmail.com***.

Lưu ý: Gửi riêng file tin và file ảnh tách biệt nhau; cuối tin, bài đề nghị ghi rõ họ, tên, địa chỉ hoặc đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng (nếu có).

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cộng tác của các đồng chí!

Nơi nhận:

- Như kg,
- Ban Biên tập,
- Lưu: TH-VT.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Toán